



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักอนามัย (สำนักงานเลขานุการ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๒๔ หรือ โทร. ๒๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๑๕)
ที่ กท.๐๗๐๑/๑๐๔๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง...ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศสำนักอนามัย ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการ
คัดเลือกบุคคล รวมจำนวน ๔ ราย สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงาน
ที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์หักท้วงในเรื่องดังกล่าว
ขอให้จัดทำคำหักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสุภัทรา แพเสื่อ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๑๖)๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๑๖)๑๘)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสุภัทรา แพเสื้อ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(16)18)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจากก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 20 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 – 15 มกราคม 2564) ,</p> <p>- เป็นเวลา 9 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 15 มกราคม 2564)</p> <p>- เป็นเวลา 20 ปี 11 เดือน (- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 – 7 วช.ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 – 14 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 11 ปี 6 เดือน) (- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 15 มกราคม 2564 เป็นเวลา 9 ปี 5 เดือน)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ 4711177369 วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันหมดอายุ วันที่ 30 มีนาคม 2567</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 94</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับประเมิน นางสาวภัทรา แพเหลือ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(16)18)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 กุมภาพันธ์ 2562 -31 ธันวาคม 2562

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักอนามัย

 กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อการดำเนินโรคเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดการดำเนินของโรคเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย โดยการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานในวันอังคารและวันศุกร์ โดยมีการจัดบริการผู้ป่วยที่ครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง การรักษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการฟื้นฟูสภาพ ผ่านกลวิธีที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การพัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน การจัดทำสมุดประจำตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นประจำ และมีแผนการดำเนินการแบ่งตามระยะของโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 ml/min/1.73 m² หมายถึง โรคไตเรื้อรังในระยะ 3 ถึง 5 จะได้รับการส่งต่อเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตเพื่อประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่มีอัตราการกรองของไต

มากกว่า 60 ml/min/1.73 m² หมายถึง โรคไตเรื้อรังในระยะ 1 และ 2 จะได้รับการรักษาต่อเนื่องที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี โดยการรักษาจากแพทย์ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน, 2560) ร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไตเรื้อรังและการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากโรคเบาหวานแบบรายกลุ่มในขณะรอ พบแพทย์ และจะมีการประเมินอัตราการกรองของไต (eGFR) ซ้ำในทุกปี อย่าง ปรกติ แม้ว่าผู้ป่วย โรคเบาหวานจะได้รับการดูแลดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไม่สามารถควบคุมระดับ น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ และผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายยังเกิดภาวะแทรกซ้อน ทางไตที่เป็น อันตรายด้วย จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ในปี 2562 มีผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 257 คน พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน พบเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และไม่พบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease: ESRD) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนและ การทำงานของไตสามารถกลับไป เป็นปกติได้ถ้ามีพฤติกรรมชะลอไตเสื่อมอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์

1. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความรุนแรงของภาวะไตวายเรื้อรังระหว่างก่อน การเข้าร่วม โปรแกรม หลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันที พบว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมมี คะแนนเฉลี่ย 76.53 หลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันทีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 157.50 ซึ่ง คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความรุนแรงของภาวะไตวายเรื้อรังระหว่างก่อนการเข้าร่วม โปรแกรม ระยะติดตามผล พบว่าคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นเป็น 164.17 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน การเข้าร่วม โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการ รับรู้ความรุนแรงของภาวะไตวายเรื้อรังระหว่างหลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันที และระยะ ติดตามผล พบว่าคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลสูงกว่าหลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันที ที่นัยสำคัญ ทางสถิติ ($p = .001$)

2. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ระหว่างก่อนการเข้าร่วม โปรแกรม หลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันที พบว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 12.77 หลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันทีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น

5. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไตระหว่างก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสร็จสิ้นทันที พบว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 24.67 หลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันทีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 49.87 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ระหว่างก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมระยะติดตามผล พบว่าคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นเป็น 52.33 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไตระหว่างหลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล พบว่าคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลไม่แตกต่างกับหลังการเข้าร่วม โปรแกรมเสร็จสิ้นทันทีที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .064$)

6. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 และ 2 ที่ใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน โรคให้เกิดการรับรู้ถึงอันตรายของโรคไตวาย สร้างการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 และ 2 ที่เข้าร่วม โปรแกรมมีค่าการทำงานของไต (eGFR) เพิ่มขึ้น และลดลงไม่เกิน $4 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ คิดเป็นร้อยละ 66.6

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพในการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมน้ำตาลได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ได้ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนพฤติกรรมต่างๆ กำหนดวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขปัญหา และดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
2. พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกเบาหวาน มีรูปแบบแนวทางการปฏิบัติตัว และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีส่วนร่วมในการควบคุมพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้มาตรฐาน และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น

คำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

(เฉพาะกรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน)

ชื่อผลงาน ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
1.นางสุภัทรา แพเสื่อ	<p>ขั้นเตรียมการ</p> <ol style="list-style-type: none">สำรวจและศึกษาข้อมูลสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ(MAU)มากกว่า 30 mg/g และค่าการทำงานของไตสูงกว่า 60 มล./นาที่/1.73 ตร.ม.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเสนอโครงการกับผู้บริหารจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานศึกษาแนวคิด การศึกษา องค์กรความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตร โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนแบบสอบถาม อุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมนำโปรแกรมและเครื่องมือที่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประชาสัมพันธ์ โครงการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในคลินิกโรคเบาหวานคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะที่ 1-2 ที่จะเข้าร่วมโครงการ <p>ขั้นดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none">ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผน	90

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
2.นางพรวิจิ ตริมมงคล	<p>ขั้นประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ 2. รวบรวมผลที่ได้ ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา 	5
3.นางสาวอรพรรณ เกิดทวี	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมวางแผนในการดำเนินงาน 2. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรังและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 4. ร่วมกิจกรรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ติดตามผลเลือด เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 	5

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานที่รับผิดชอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....สุภัทรา แพเสื้อ.....6๔๗๔๘๐ผู้ขอรับการประเมิน
(นางสุภัทรา แพเสื้อ)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักงานมัย

(วันที่).....๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕...../.....

(ลงชื่อ).....พรวิภา ตรีมงคล.....ผู้ร่วมดำเนินการ
(นางพรวิภา ตรีมงคล)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักงานมัย

(วันที่).....๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ).....ธพรพรหม เกิดทวี.....ผู้ร่วมดำเนินการ
(นางสาวธพรพรหม เกิดทวี)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักงานมัย

(วันที่).....๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕.....




ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวจิราภรณ์ แก้วไทรอินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๒๓)๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๒๓)๒๑)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓ สี่พระยา สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางปานฤดี นโนทัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจิราภรณ์ แก้วไทรอินทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(23)21)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 22 มกราคม 2564)</p> <p>- เป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 22 มกราคม 2564)</p> <p>- เป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 22 มกราคม 2564)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ 5411229111 - วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - วันหมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 90</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจิราภรณ์ แก้วไทรอินทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(23)21)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วย โรคจิตเภทและครอบครัว

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน เดือนมกราคม 2561 – เดือนตุลาคม 2561

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพระยา สำนักอนามัย

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีที่ดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

1. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการเจ็บป่วย ให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ครอบครัวของผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคจิตเภท สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้ศึกษาสามารถนำกระบวนการพยาบาลไปใช้แก้ปัญหาของครอบครัวที่มีผู้ป่วย โรคจิตเภทได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทำให้ ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้

4. จากการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วย โรคจิตเภท สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันต่อไป

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การป้องกันโรคเบาหวานในระดับปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์และ หรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น

2. ตรวจสอบการตรวจความเสี่ยงและด้านสุขภาพและกระตุ้นให้ผู้รับบริการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง

3. ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับบริการอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

2. ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวานและรู้จักการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม

3. ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

4. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาตามมาตรฐาน




ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวรวงคณา สอนใจชูรุ่งเรือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๒๑)๑๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๒๑)๑๗)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางปานฤดี มโนะวิทย์กุลชัย)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรวงคณา สอนใจรุ่งเรือง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(21)17)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 – 28 มกราคม 2564)</p> <p>- เป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 – 28 มกราคม 2564)</p> <p>- เป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 – 28 มกราคม 2564)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ 5311221135 วันออกใบอนุญาต 29 พฤศจิกายน 2563 วันหมดอายุ 28 พฤศจิกายน 2568</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 96</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรางคณา สอนใจชูรุ่งเรือง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(21) 17)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัฒนาตุทอง สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผล

สำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

1. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโรคหลอดเลือดสมองและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น
2. ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น การรับประทานยา การออกกำลังกาย การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง การไปพบแพทย์ตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์ การฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามสภาพร่างกาย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะสุขภาพที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้นานที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ข้อเสนอ แนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดูแลให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ผู้ดูแลมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันให้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้อง เกิดความรัก ความห่วงใย การเอาใจใส่กันในครอบครัว
3. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน ลดการนอนโรงพยาบาลซ้ำ ลดค่ารักษาพยาบาล และลดการเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง

4. เพื่อให้เกิดการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและครอบครัว อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง ได้รับความรู้ใหม่ที่จะช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ในการดูแลผู้ป่วย และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงได้
2. ผู้ดูแลมีทักษะพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้กับผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ผู้ดูแลและผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและเป็นแบบอย่างพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิด โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
4. ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง ได้นานที่สุด ไม่เป็นภาระของครอบครัว



ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอิสระ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวจุฑารัตน์ แคล่วคล่อง	นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๕๑)๗)	นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๕๑)๗)	กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางปานฤดี มโนชัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑารัตน์ แคล้วคล่อง
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๕๑)๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาชั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสังคม)</p> <p>- อายุราชการ ๔ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี - เดือน (ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๔๕ วันออกใบอนุญาต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันหมดอายุ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑารัตน์ แคล้วคล่อง
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบำบัดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนที่อยู่ระหว่างพักการเรียน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน มกราคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๓

ขณะดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

จากการดำเนินการนำครอบครัวของเยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนที่อยู่ระหว่างพักการเรียน จำนวน ๕ ครอบครัว พบว่า ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวจนครบกำหนด ๑ ครั้ง จำนวน ๔ ครอบครัว (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) และมาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวไม่ถึง ๕ ครั้ง จำนวน ๑ ครอบครัว (คิดเป็นร้อยละ ๒๐) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวได้ เพราะต้องทำงาน หรือภาระดูแลเด็กเล็กในครอบครัว

จากการประเมินผลพบว่า ครอบครัวเข้าร่วมการบำบัดจนครบกำหนด ๑๐ ครั้ง จำนวน ๔ ครอบครัว มีผลการบำบัด คือ ผู้เข้ารับการบำบัดมาบำบัดอย่างต่อเนื่องจนครบ ๑๖ สัปดาห์ จำนวน ๔ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) ผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน ๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๐) ที่มาร่วมกิจกรรมไม่ถึง ๕ ครั้ง เหตุผลจากการไปทำงานต่างจังหวัด และพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดสามารถควบคุมการเสพยาตลอดระยะเวลาการบำบัดรักษา จำนวน ๔ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) ซึ่งมาจากครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐ ครั้ง และพบว่ามีการใช้สารเสพติดช่วงเดือนแรกในการบำบัดรักษาจำนวน ๑ ราย ซึ่งมาจากครอบครัวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มไม่ครบ (เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ครั้ง)

จากการติดตามผลภายหลังจากการบำบัดครบตามโปรแกรม พบว่า เยาวชนจำนวน ๔ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๗๕) ได้กลับไปเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๒ ส่วนเยาวชนจำนวน ๑ ราย คือ เยาวชนที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำบัดไม่ครบ (เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ครั้ง) พบว่า เยาวชนไม่กลับไปศึกษาโดยอ้างว่าต้องการทำงานประกอบอาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดเยาวชนผู้ติดยาเสพติดสามารถนำมาใช้ในการบำบัดยาเสพติดทุกประเภทที่เข้ารับการรักษาในชั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะทำให้ครอบครัวและผู้เข้ารับการบำบัดมีความเข้าใจในกระบวนการติดยามากขึ้น ทำให้เกิดสัมพันธภาพและความรู้สึกที่ดีต่อกันในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถเข้ารับการบำบัดจนครบตามโปรแกรม และสามารถควบคุมการเสพยาของตัวเองในระหว่างการบำบัดได้ โดยคาดหวังว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัว จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดเลิกยาได้สำเร็จ และสามารถกลับเรียนต่อในระบบการศึกษาได้ตามปกติ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบำบัดยาเสพติด เด็กและเยาวชนที่ไม่พักการเรียน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบำบัดยาเสพติด เด็กและเยาวชนที่ไม่พักการเรียน

๒. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวางแผนช่วยเหลือร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เกิดแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบำบัดยาเสพติด เด็กและเยาวชนที่ไม่พักการเรียน

๒. เด็กและเยาวชนที่ไม่พักการเรียนสามารถเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน

๓. การทำงานเชิงระบบ ประสาน ส่งต่อ และพิทักษ์สิทธิ ด้วยการจัดทำแผนเฉพาะรายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของ เด็กและเยาวชนได้